



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ  
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง หน้า ๘ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมดังกล่าว ในลักษณะการค้าจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ เห็นควรออกประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

อนึ่ง หากท่านได้มีการชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถยื่นคำขอรับคืนค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

๑. คำขอคืนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ โทร. ๐๘-๒๗๕๗-๙๑๑๕ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ